

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท.	<p>๑.๑ ขอขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีจนมีผลงานเป็นที่น่าพอใจและได้รับคำชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา และหวังว่าในปี ๒๕๕๙ เราจะร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป สำหรับการประชุมหารือข้อราชการฯ จะไม่ได้กำหนดประชุมทุกสัปดาห์ แต่จะให้ความสำคัญกับการประชุมหารือข้อราชการของ รมว.มท. เป็นหลัก</p> <p>๑.๒ กรณีการหยุดจ่ายน้ำที่ จ.ลำพูน มอบหมายให้ รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ) กำกับดูแลและให้ ปภ. แจ้งทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดปัญหาและเกิดผลกระทบต่อประชาชน</p> <p>อปภ. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้ประสานและเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่กับ ผวจ. อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้ง แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๑.๓ ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการปรับโครงสร้างและระบบการทำงานเพื่อให้สามารถรองรับงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการปรับโครงสร้างของ ศปก.มท. เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น</p> <p>๑.๔ ให้หน่วยงานเจ้าภาพรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการประชุมหารือข้อราชการของ รมว.มท. เช่น โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลบ.) โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ) /ปภ./กปภ.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค./พช./สป./ ปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
๒. เรื่องเพื่อทราบ	<p>๒.๑ การประชุมหารือข้อราชการของ รมว.มท. ในวันพุธที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๙ มีประเด็นนำเข้าที่ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ๒) ความคืบหน้าการดำเนินโครงการคลองลาดพร้าว ๓) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ๔) โครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ๕) การกำจัดผักตบชวา ๖) ผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๗) ผลการจัดงาน OTOP City 2015 ๘) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต 	
๓. การติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดมท.	<p>๓.๑ การกำจัดผักตบชวา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) รัฐบาลได้สั่งการให้ มท. ทำการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ปมท. จึงมีข้อสั่งการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑) ให้วางแผนและกำหนดวิธีการกำจัดผักตบชวา โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ผักตบชวาตามห้วย หนอง คลอง บึง ผักตบชวาบริเวณหน้าประตูน้ำและผักตบชวาที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำ ซึ่งจะมีวิธีการจัดการต่างกัน โดยให้โครงการกำจัดผักตบชวาของ จ.นครนายก มาเป็นแนวทางประกอบการดำเนินงาน ๑.๒) มอบหมายให้ ยผ. เป็นเจ้าภาพหลักในการอำนวยความสะดวกและสั่งการ โดยมี สถ. และ ปภ. สนับสนุนการดำเนินงานและให้ รอง ปมท. (ถ) (นายสุทธิพงษ์) เป็นผู้กำกับดูแล ๑.๓) ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เต็มที่ในระยะ ๓ เดือน โดยให้บูรณาการการปฏิบัติกับฝ่ายทหารในพื้นที่ และสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคเสนอต่อ นรม. เพื่อพิจารณาต่อไป ๒) อยผ. ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ปริมาณผักตบชวาทั้งประเทศมีประมาณ ๖ ล้านตัน ยผ. มีเรือ ๒๐ ลำ ใช้งานได้ ๑๙ ลำ สามารถกำจัดได้ ๖ แสนตันต่อปี และใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จากข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการ 	รอง ปมท. (ถ) (นายสุทธิพงษ์) /ยผ./สถ./ปภ.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ได้ทันภายใน ๓ เดือน จึงควรดำเนินการนำร่องในแม่น้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง</p> <p>๓) รอง ปมท. (ม) (นายประทีปฯ) ชี้แจงว่า ในการประชุม ฝ่ายเลขานุการ คสช. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้สั่งการให้ทหารในพื้นที่ร่วมดำเนินการในเรื่องนี้ และให้ศูนย์ปรองดองฯ และหน่วยขึ้นตรงในทุกจังหวัดทำการหาข่าว และปัญหาเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศตธ. จังหวัด</p> <p>๓.๒ การบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้ง</p> <p>มอบหมายให้ ปก. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยให้มีผู้แทนทุกกรม ร่วมเป็นคณะทำงาน และให้ รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ) เป็นผู้กำกับดูแล โดยให้แจ้งจังหวัดสำรวจและจัดทำข้อมูลน้ำต้นทุน (แหล่งน้ำ ธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ลำคลอง ฯลฯ) และน้ำรายจ่าย คือ น้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและน้ำเพื่อใช้ผลักดันน้ำเค็ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งให้บูรณาการการแก้ไขปัญหาภัย กระทบวงที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ การบริหารจัดการขยะ</p> <p>มอบหมายให้ สธ. เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยมี ยผ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ทส. สธ. สนับสนุนการดำเนินงานและให้ รอง ปมท. (ถ.) (นายสุทธิพงษ์ฯ) เป็นผู้กำกับดูแล</p> <p>๓.๔ การกำหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องจักรกล การเกษตรในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด</p> <p>ให้กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ หลักเกณฑ์/ ขั้นตอนการขอใช้เครื่องจักรกล ซึ่งจะต้องกำหนดหน่วยงานดูแล รับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างชัดเจน เช่น การนำผลกำไรจากการให้เช่าเครื่องจักรกลไปใช้ทำกิจกรรมเพื่อ สังคม เป็นต้น</p> <p>๓.๕ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ มท.</p> <p>๑) มอบหมายให้ รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ) เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกประเภทและกลั่นกรองเนื้อหาข่าวที่จะ ทำการประชาสัมพันธ์ ทั้งงานตามนโยบายรัฐบาล (Agenda)</p>	<p>รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ)/ปก.</p> <p>รอง ปมท. (ถ.) (นายสุทธิพงษ์ฯ) /สธ./ยผ.</p> <p>รอง ปมท. (บ) (นายณัฐพงษ์ฯ) /สป.</p> <p>รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ) /ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>งานตามภารกิจของกระทรวง/กรม (Function) และผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ (Area) โดยเฉพาะผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ สน.) การบริหารจัดการขยะของ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>๒) รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ) ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เช่น การคัดเลือกประเด็นและเนื้อหา การกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทุกกรมสามารถประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานได้เอง โดยให้เน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก</p> <p>๓.๖ การบริหารจัดการงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบายรัฐบาลภายในเดือน ม.ค. ๒๕๕๙ ให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ใช้วิธีการตกลงราคา จึงฝากให้ หน.ผต.มท. และ ผต.กรม ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ</p> <p>๓.๗ การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ผู้พ้นโทษ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>มอบหมายให้ รอง ปมท. (ม) (นายประทีปฯ) และ ปค. เป็นเจ้าภาพหลัก และบูรณาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (สธ. พม. ยธ. รง.) โดยให้จัดโครงสร้างและระบบการติดตามดูแลเพื่อใช้เป็นโครงการต้นแบบ เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมด้านอาชีพ เป็นต้น</p> <p>๓.๘ การสัมปทานเหมืองแร่</p> <p>พบว่า มี อปท. คัดค้านการทำเหมืองแร่โปแตสในพื้นที่ จ.อุดรธานี และการสัมปทานเหมืองแร่ของบริษัทอัคราไมนิ่ง จ.พิจิตร มอบหมายให้ ทปช. (นายภาคพลฯ) และ รอง ผวจ. ปทุมธานี ชรก.สป. (นายพิบูลย์ฯ) และ รอง ผวจ. นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ) เป็นผู้ช่วยในเรื่องนี้ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกถึงสาเหตุของการคัดค้านและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๙ การใช้ช่างพาราในการทำถนนหรือด้านการศึกษา</p> <p>๑) ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการนำช่างพารามาทำถนนหรือกิจกรรมด้านการศึกษา และนำเสนอข้อมูล</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอง ปมท. (ม) (นายประทีปฯ)/ ปค.</p> <p>ทปช.(นายภาคพลฯ)/ รอง ผวจ.ปทุมธานี ชรก.สป.(นายพิบูลย์ฯ) /รอง ผวจ. นครราชสีมา ชรก.สป. (นายณรงค์ฯ) ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ต่อ รมว.มท. เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๒) อยพ. ชี้แจงว่า ควรนำมาทำบล็อกปูถนนหรือสนามฟุตบอลจะเกิดประโยชน์และไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เจ้าภาพดำเนินการในเรื่องนี้ คือ คค. อก. และ วท. ได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์และ มอก. พื้นสังเคราะห์ ไว้แล้ว</p> <p>๓.๑๐ การเลี้ยงโคขุนเศรษฐกิจ</p> <p>ทราบว่า มีการเลี้ยงโคขุนในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยใช้งบอุดหนุนจากจังหวัด จึงให้ สบจ.สป. ไปศึกษาข้อมูลการเลี้ยงโคขุนเพื่อนำมาเป็นโครงการต้นแบบ และให้ สด. พิจารณาถึงแนวทางการให้เงินอุดหนุน อปท. เพื่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โดยให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการว่าสามารถทำได้หรือไม่</p> <p>๓.๑๑ การปรับปรุงระบบการทำงานของ มท.</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานปรับระบบการทำงาน โดยมุ่งเน้นใน ๒ แนวทาง คือ การใช้กระบวนการหรือกลไกของภาครัฐและบูรณาการ การปฏิบัติระหว่างตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง โดยจะต้อง เชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจของ กระทรวง/กรม (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area)</p> <p>๓.๑๒ กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)</p> <p>๑) นรม. มีข้อสั่งการในเรื่องนี้ โดยประสงค์จะให้การ บริหารราชการแผ่นดินยึดโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศและการบริหาร งบประมาณต้องยึดโยงกับภารกิจในทุกระดับ Agenda Function และ Area รวมทั้ง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องเป็นแผน ที่มีคุณภาพ เพื่อสะท้อนการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง</p> <p>๒) มอบหมายให้ รอง ปมท. (บ) (นายณัฐพงศ์ฯ) และ ทบช. (นายวันชัยฯ) พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการ โดย ยึดโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ มท. หลักการทรง งานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ขับเคลื่อนงานของ มท. ในปี ๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็น การขับเคลื่อนใน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว และกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งต้องคำนึงถึงความสอดคล้องและเท่า เทียมกันของแต่ละจังหวัดในลักษณะ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข”</p>	<p>สด./สบจ.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอง ปมท. (บ) (นายณัฐพงศ์ฯ)/ ทบช.(นายวันชัยฯ) /สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ จะถ่ายทอดหลักการและแนวทางให้ ผวจ. นอก. และประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ</p> <p>๓.๑๓ การออกแบบก่อสร้างอาคารของส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ</p> <p>ในการแก้ไขปรับปรุงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการให้คำนึงถึงการออกแบบอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เช่น การจัดทำทางขึ้น - ลงได้อย่างสะดวก การพิจารณาย้ายสถานที่ทำงานของหน่วยงานบริการประชาชนเพื่อความสะดวกในการขอรับบริการ ซึ่งควรอยู่ในพื้นที่ชั้น ๑ ของอาคาร เป็นต้น</p> <p>๓.๑๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>มอบหมายให้ รอง ปมท. (ถ) (นายสุทธิพงษ์ฯ) เป็นผู้กำกับดูแลโดยให้ พช. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมี ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ) เป็นผู้ช่วย โดยในเบื้องต้นให้ทำการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจฐานรากและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนนำมาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจในส่วนของ มท. ต่อไป</p> <p>๓.๑๕ การรวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p> <p>มอบหมายให้ สตร.สป. เป็นผู้รวบรวมพระราชดำรัสเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ มท. ต่อไป</p> <p>๓.๑๖ การจัดระบบแอปพลิเคชันไลน์ของ มท.</p> <p>๑) มอบหมายให้ ทปช. (นายภาคพลาฯ) จัดระบบการรายงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้ชัดเจน เช่น ไลน์คลองหลอด เป็นช่องทางสั่งการของผู้บริหาร มท. ไลน์อัชฎางค์ ๑ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และไลน์อัชฎางค์ ๒ เป็นช่องทางรอง ผวจ. และ ทน.สนจ. รับข้อสั่งการจากส่วนกลาง เป็นต้น</p> <p>๒) ในการรายงานควรมีหัวข้อและสรุปเนื้อหาสั้นๆ โดยให้กลั่นกรองประเด็นและเนื้อหาจากรายงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งควรเป็นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผลการดำเนินนโยบายสำคัญหรือกิจกรรมที่เป็น Best Practice ทั้งนี้ ให้สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)</p>	<p>ยผ.</p> <p>รอง ปมท. (ถ) (นายสุทธิพงษ์ฯ) /พช./ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ)</p> <p>รอง ปมท. (บ) (นายณัฐพงศ์ฯ) /สตร.สป.</p> <p>ทปช.(นายภาคพลาฯ) /ศปก.มท./ ศสส.สป./ ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.๑๗ โครงการร้านค้าชุมชน ขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ พช. รวบรวมและจัดทำข้อมูลร้านค้าชุมชนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ รมว.มท. ต่อไป</p> <p>๓.๑๘ การออกเอกสารสิทธิที่ดิน โดยการเดินสำรวจ ๑) รมว.มท. ได้เร่งรัดในเรื่องนี้ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกเอกสารสิทธิโดยการเดินสำรวจ ๒) ทด. ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในเรื่องนี้ และจะสรุปผลการประชุมเสนอต่อ รมว.มท. ให้ทราบโดยเร็วต่อไป</p> <p>๓.๑๙ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผวจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผวจ. มีหลักเกณฑ์และแนวทางใน ๓ มิติ คือ การประเมินตามอำนาจหน้าที่ (Functional Base) การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda Base) และการบริหารจัดการในพื้นที่ (Area Base) ซึ่งจะเข้าซ้อนกันหรือไม่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท. เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ขอให้ รอง ปมท. (บ) (นายณัฐพงศ์ฯ) กพร.สป. กจ.สป. สนผ.สป. และ ผช.ปมท. (นายสฤณีฯ) นำข้อมูลไปหารือกับ รมว.มท. อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๓.๒๐ การตรวจราชการของ นรม. ให้ สบจ.สป. แจ้งทุกจังหวัดให้ทราบถึงแนวทางการตรวจราชการของ นรม. ดังนี้ ๑) การบรรยายสรุปและการนำเสนอผลงาน จะต้องชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาพื้นที่โดยยึดโยงกับนโยบายรัฐบาล และการบูรณาการทั้งงานตามนโยบายรัฐบาล งานตามภารกิจกระทรวง/กรม และงานในระดับพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไร โดยให้นำเสนอภายในเวลาที่กำหนด (ผวจ. ไม่เกิน ๗ นาที และนอก. ไม่เกิน ๕ นาที)</p>	<p>พช.</p> <p>ทด.</p> <p>รอง ปมท. (บ) (นายณัฐพงศ์ฯ)/ กพร.สป./กจ.สป./ สนผ.สป./ ผช.ปมท. (นายสฤณีฯ)</p> <p>สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) รูปแบบการจัดแสดงผลงานหรือนิทรรศการ ให้ความสำคัญที่ประชาชนคิดเอง ทำเองและมีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดเจน หรือเป็น Best Practice โดยไม่ให้นำผลงานของส่วนราชการมาจัดแสดง</p> <p>๓) ให้ความสำคัญประหยัด เรียบง่าย และไม่ให้จัดทำป้าย หรือมีการนำมวลชนมาต้อนรับ ทั้งนี้ ให้มีการหารือกับส่วนล่วงหน้า ถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว</p> <p>๓.๒๑ การรายงานผลการดำเนินงานของ ศตธ.</p> <p>ให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์เสนอต่อที่ประชุมหารือข้อราชการของ รมว.มท. โดยต้องนำเสนอเรื่องที่เด่นๆ เช่น เรื่องที่มีปัญหายืดเยื้อและ ศตธ. สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ เป็นต้น</p>	ศตธ.
<p>๔. การติดตามงานจากการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙</p>	<p>๔.๑ การขอใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนเพื่อจำหน่ายสินค้าและโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>ตามที่ได้มอบหมายให้ สด. ประสานกับ กทม. เพื่อหารือกับการทางพิเศษฯ ในการขอใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนนั้น กทม. จะนัดหารือเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการคัดค้านโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สด. จะร่วมกับ กทม. ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว</p> <p>๔.๒ การจัดทำข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน</p> <p>มอบหมายให้ รอง ปมท. (ม) (นายประทีป) และ ปค. รวบรวมและจัดทำข้อมูลกลุ่มที่เคลื่อนไหวและเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละจังหวัด เพื่อนำไปหารือกับ รมว.มท. ต่อไป</p> <p>๔.๓ โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>๑) ให้จัดทำโครงสร้างการทำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ</p> <p>๒) ให้ประสานงานกับสำนักพระราชวังและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาโครงการของแต่ละจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนและนำไปขยายผลให้เป็นโครงการต้นแบบ เช่น การกำจัดผักตบชวาของ จ.นครนายก ทั้งนี้ ให้ศึกษารูปแบบและแนวทางของโครงการเกษตร</p>	<p>รอง ปมท. (ถ) (นายสุทธิพงษ์) /สด.</p> <p>รอง ปมท. (ม) (นายประทีป) /ปค.</p> <p>สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	<p>เพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อดำเนินการ ในลักษณะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก โดยให้เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๙</p> <p>๔.๔ การแก้ไขปัญหามอกควัน</p> <p>๑) รอง ปมท. (ส) (นายชยพลฯ) ชี้แจงว่า ได้กำหนดแนวทาง และวิธีการแก้ปัญหาของพื้นที่แต่ละประเภท ซึ่งในภาคเหนือพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาไม่เหมาะกับวิธีการไถกลบ</p> <p>๒) อปก. ชี้แจงว่า จะมีการจัดประชุมในวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙ เพื่อแบ่งมอบภารกิจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหามอกควันของพื้นที่แต่ละ ประเภท และจะสรุปข้อมูลนำเสนอเรียน ปมท. ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติให้ ทส. เป็นเจ้าภาพหลัก แต่อย่างไร ก็ตาม มท. จะต้องมีงบประมาณและแนวทางในการบูรณาการ การปฏิบัติในพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) ให้เพิ่มระดับความเข้มข้นการดำเนินงานของศูนย์แก้ไข ปัญหามอกควันให้มากขึ้น</p> <p>๒) ให้จัดทำข้อมูล โดยแยกประเภทของพื้นที่และวิธีการแก้ไข/ ข้อจำกัดของพื้นที่แต่ละประเภท เพื่อนำเรียน รมว.มท. พิจารณา ต่อไป</p>	

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ม.ค. ๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ , ๕๐๕๒๓